



# Tương lai Việc làm Ngành Dệt May: Dự báo và Phát triển Kỹ năng tại Việt Nam để Thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng và Nâng cao Năng suất Ngành

Tháng 4/2023

© ILO

## Tổng quan



### Đối tác

- ▶ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp
- ▶ Bộ Công thương
- ▶ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- ▶ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- ▶ Hiệp hội Dệt May Việt Nam
- ▶ Các đối tác khác bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trong ngành dệt may, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp



### Nhà Tài trợ

- ▶ Chính phủ Hà Lan
- ▶ Chính phủ Nhật Bản



### Thời hạn Dự án

Tháng 1 năm 2022 – tháng 6 năm 2025



### Đối tượng Thụ hưởng

Người lao động và người sử dụng lao động trong ngành dệt may, và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm giáo viên, học viên và sinh viên tốt nghiệp.



### Địa bàn Dự án

Tại Việt Nam, tập trung ở cấp trung ương và một số tỉnh và thành phố trọng điểm về dệt may.

## Bối cảnh

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới. Là một trong những ngành sản xuất lớn nhất trong nước, dệt may đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, khuyến khích dịch chuyển lao động và tái cấu trúc nền kinh tế.

Mặc dù hình thành và phát triển nhiều năm qua nhưng ngành dệt may hiện đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ năng để thúc đẩy ngành phát triển hơn trong kỷ nguyên cách mạng số, toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, và dịch chuyển nhân khẩu học. Đại dịch Covid-19 khiến các xu hướng trên tăng nhanh hơn và trở nên mạnh mẽ hơn, đặt ra yêu cầu lớn hơn về dự báo và phát triển kỹ năng hiện nay và trong tương lai cho người lao động để đảm bảo ngành dệt may có khả năng thích ứng tốt hơn, phát triển cạnh tranh và bền vững hơn, nâng cao triển vọng tạo nhiều việc làm hơn và có chất lượng tốt hơn. Đây là nền tảng cần thiết để đảm bảo việc làm thỏa đáng cho mọi người lao động, và bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm ở Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ giải quyết những thách thức này, ILO hợp tác với Bộ LĐTBXH và các đối tác ba bên khác để triển khai dự án Tương lai Việc làm và Kỹ năng trong ngành Dệt May (2022-23) với trọng tâm là dự báo nhu cầu kỹ năng và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp đối với phát triển kỹ năng trong lĩnh vực dệt may. Dự án hướng tới những lao động có nguy cơ mất việc làm cao do hậu quả của khủng hoảng COVID-19 và gia tăng tự động hóa và số hóa trong ngành.

## Mục tiêu

Dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế về phát triển nguồn nhân lực và kết luận tại thảo luận chung của Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC) 2021 về kỹ năng và học tập suốt đời, dự án góp phần **thúc đẩy việc làm thỏa đáng và nâng cao năng suất**

► **Tương lai Việc làm Ngành Dệt May: Dự báo và Phát triển Kỹ năng tại Việt Nam để Thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng và Nâng cao Năng suất Ngành**



© ILO

ngành thông qua dự báo nhu cầu kỹ năng và hỗ trợ xây dựng các chính sách về kỹ năng và hệ thống đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trong tương lai, xây dựng năng lực đối với các công việc và nghề nghiệp mới, thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội cho lao động nữ và nam trong ngành dệt may và nâng cao chất lượng việc làm.

Cụ thể, Dự án hướng tới:

**Tăng cường năng lực cho đại diện chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động Việt Nam về các kỹ năng ngành dệt may cần có để xây dựng chiến lược phát triển kỹ năng phù hợp đáp ứng giới nhằm hỗ trợ ngành hồi phục sau khủng hoảng Covid-19 và phát triển bền vững trong bối cảnh bối cảnh tự động hóa và số hóa, biến đổi khí hậu và các xu hướng lớn khác.**

Dự án phối hợp chặt chẽ với đối tác ba bên và các bên liên quan để đánh giá nhu cầu kỹ năng trong tương lai của ngành dệt may thông qua tham vấn ba bên và thực hiện các nghiên cứu dự báo, có tính đến bối cảnh của nữ giới và nam giới. Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu kỹ năng, dự án hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực cho đối tác ba bên và các doanh nghiệp được lựa chọn để thực hiện hiệu quả chiến lược với nỗ lực góp phần giải quyết các thách thức về việc làm thỏa đáng và nắm bắt những lợi ích của công nghệ mới và động lực thay đổi hiện có trong ngành.

**Tăng cường khung thể chế và pháp lý hỗ trợ tiếp cận theo ngành để phát triển kỹ năng tại Việt Nam, thúc đẩy chính sách phù hợp với nhu cầu ngành.**

Dự án thúc đẩy sự tham gia của ngành trong phát triển kỹ năng để giải quyết tình trạng thừa/thiếu kỹ năng, hướng tới kết quả việc làm tốt hơn và khả năng được tuyển dụng cao hơn, đồng thời, nâng cao năng suất lao động. Dự án hỗ trợ đối thoại ba bên để xây dựng khung pháp lý tạo điều kiện thể chế hóa các Hội đồng Kỹ năng Ngành. Dự án cũng thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa đối tác ba bên về một Hội đồng Kỹ năng tiềm năng trong ngành dệt may, dựa trên kinh nghiệm hiện có về Hội đồng Kỹ năng Ngành tại Việt Nam. Hội đồng Kỹ năng Ngành dệt may là công cụ để đảm bảo đạt được mục tiêu lồng ghép chiến lược kỹ năng ngành dệt may vào các chính sách và chương trình phát triển kỹ năng trong tương lai.

**Thúc đẩy chia sẻ kiến thức về các thực hành tốt** với các nước sản xuất ở châu Á khác, tập trung vào phụ nữ và thanh niên nhằm nhân rộng các giải pháp đổi mới và thúc đẩy phát triển những kỹ năng cần thiết trong hiện tại và tương lai đối với ngành dệt may. Dự án hỗ trợ thiết lập một nền tảng cấp khu vực để khuyến khích áp dụng các chính sách và khuyến nghị về kỹ năng trong ngành dệt may tại khu vực và thúc đẩy tính bền vững của dự án.

© International Labour Organization 2023

► **Thông tin liên hệ:**

Văn phòng ILO tại Việt Nam  
Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc  
304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam  
T: + 84 24 3850 0582  
E: [duyen@ilo.org](mailto:duyen@ilo.org)  
W: [www.ilo.org/hanoi](http://www.ilo.org/hanoi)

